



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่

เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนี้

๑. ชั่วโมงทฤษฎีและชั่วโมงปฏิบัติ ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยปรับรูปแบบการสอบการวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ตามที่หลักสูตรกำหนด

๒. สำหรับรายวิชาโครงการ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งขาด และไม่สามารถชะลอได้ ซึ่งนักศึกษาต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาดังกล่าวดำเนินการขออนุญาตคณบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในแต่ละพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

๓. ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ หรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดกระบวนการวิชาทดแทน หรือวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควรที่สามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกิ้น)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย